

บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน

ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



โดยที่การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชาติ ตลอดจนเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้การขับเคลื่อนให้การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพบังเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกันให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง

โดยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีความมุ่งหมายและเห็นพ้องต้องกัน ในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกาย รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมให้เอื้ออำนวยต่อการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน อันจะนำไปสู่การป้องกันก่อนที่โรคภัยจะเกิดการมีสุขภาพที่พึงประสงค์ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพดังกล่าว เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วทุกพื้นที่ ทั้ง ๕ หน่วยงานข้างต้น จึงได้จัดทำข้อตกลงนี้ขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานต่างๆ ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยทั้ง ๕ หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินงาน ดังนี้

/๑) ส่งเสริม...

๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่เป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นวิถีชีวิตแบบยั่งยืน โดยใช้พื้นที่สวนสาธารณะ ลานอเนกประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนามของ โรงเรียน วัด และพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลให้เกิดความตระหนักในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเครือข่าย

๒) ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพะชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการรูปแบบและระบบการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) ส่งเสริมให้การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ แพร่ขยายไปยังประชาชนในแต่ละพื้นที่ และมีจำนวนประชาชนที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น

๔) ร่วมกันพิจารณาให้การสนับสนุนด้านนโยบายและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อตกลงนี้ เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการ ติดตามและประเมินผลต่อไป

บันทึกข้อตกลงนี้ทำไว้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้ง ๕ ฉบับ ซึ่งทั้ง ๕ หน่วยงานได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายสมพร ไร่บางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(นายสุกกร บัวสาย)

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



(นายอำนาจ ศิริชัย)

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย



(นายประภัสร์ กุ์เจริญ)

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย



(นายนพดล แก้วสุพัฒน์)

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย